





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
25 กรกฎาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ข่าวสด, Radio-สวท., สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง TNN, hfocus, thebetter., acnews, isranews, sondhitalk, thereporters, thebangkokinsight, mcot, ch7, fm91bkk)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงอย่างต่อเนื่อง มีผู้ป่วยรักษาในรพ. 556 ราย เฉลี่ยวันละ 79 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 178 ราย และผู้เสียชีวิต 8 ราย เฉลี่ยวันละ 1 ราย แต่ที่น่าเป็นห่วง คือ ผู้เสียชีวิตทั้งหมดยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีโรคประจำตัวที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับเข็มกระตุ้น หรือได้รับเข็มกระตุ้นนานเกิน 3 เดือน ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เสียชีวิตสะสมของปี 2566 จำนวน 749 ราย พบปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ คือ อยู่ในชุมชนแออัด และการได้รับเชื้อจากคนในครอบครัว จึงยังต้องเดินหน้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มารับการฉีดวัคซีน พร้อมมอบกรม คร. ประสานผ่านคกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด แจ้ง อสม. ย้ำเตือนประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ประเทศไทยได้สิทธิจัดประชุมเบาหวานโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ทันหุ้น)</p> <p>- นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึง กรณีสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ IDF (International Diabetes Federation) เลือกประเทศไทยจัดการประชุมเบาหวานโลก "IDF World Diabetes Congress 2025" ว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 3 แสนคนต่อปี ในปี 2565 พบในจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการในสถานพยาบาลสังกัดสธ. 3.3 ล้านคน สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับปกติร้อยละ 29 รวมถึงประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในการรักษาโรคเบาหวาน เฉลี่ยสูงถึง 47,596 ล้านบาทต่อปี ซึ่ง สธ.ได้ให้ความสำคัญในการเรียนรู้โรคเบาหวานเพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานจัดการตนเองไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ผ่านแอป.สมุดสุขภาพประชาชน ทั้งนี้ การได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมเบาหวานโลกช่วยตอกย้ำว่าประเทศไทยมีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ที่สมบูรณ์แบบได้อีกช่องทาง</p>	
<p>ไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 5, ประชาชาติธุรกิจ, ทีวีช่อง TNN, ch7, thainews, thansettakij, thebetter, pptv, tnews)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วประเทศเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละกว่า 5,000 ราย มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีเกือบ 40,000 ราย เสียชีวิตกว่า 40 ราย ใกล้เคียงการระบาดครั้งล่าสุดปี 62 ที่พบผู้ป่วยกว่า 70,000 ราย และเสียชีวิตกว่า 70 ราย ล่าสุดมีพื้นที่ 30 อำเภอใน 18 จังหวัด ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกต่อเนื่องนานเกิน 8 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ป่วยมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน ถือว่าเข้าใกล้เกณฑ์ในการประกาศให้เป็นพื้นที่ระบาด ทั้งนี้ เตรียมใช้กฎหมายประกาศพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก เพื่อให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการดำเนินการตามมาตรา 34 แบบเดียวกับการควบคุมป้องกันโรคติดต่ออันตราย เช่น โรคโควิด 19 ในระยะ 2 ปีแรก เพื่อควบคุมโรค ลดอัตราป่วยและตาย</p>	
<p>การลงนามความร่วมมือ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวหุ้น, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เผยกรมการแพทย์ ร่วมกับ บจก. เฮลท์ อินโนวิชั่น ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยโครงการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดลมหายใจเพื่อบอกสถานะสุขภาพ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง หลังจากประสบความสำเร็จในการประเมินระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน และตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผ่านลมหายใจ และให้ผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องมีการใช้เข็มเจาะ ทำให้ได้รับรางวัลจากหลายเวทีประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ เป็นจุดเริ่มต้นของวงการเทคโนโลยีสุขภาพไทย ในการตรวจสุขภาพแบบ Non-invasive หรือการรับบริการทางสุขภาพแบบไม่ต้องเจ็บตัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, มติชน, Radio-สวท.)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ม.มหิตล ว่าด้วยการพัฒนาพืชสมุนไพรและพืชเสพติด เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พริกไทย และกระวาน ซึ่งแนวโน้มความต้องการของตลาดโลกมีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นองค์ประกอบในการทำยารักษาโรคของยาตำรับแผนไทยหลายขนาน</p>	
<p>มทรรมออกหน่วยแผนไทยเคลื่อนที่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานเปิดมทรรมออกหน่วยแผนไทยเคลื่อนที่ดูแลสุขภาพประชาชนจังหวัดตราด ณ อบต.นันทริย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ก.ค.66 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพรท้องถิ่น โดยมีเจ้าหน้าที่ สสจ.ตราด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หมอพื้นบ้าน อสม. และประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก</p>	-
<p>แนะนำผู้สูงอายุเตรียมสุขภาพช่วงฤดูฝน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., สยามรัฐ, Radio-สวท., MCOT NEWS FM 100.5) - นพ.ไพโรจน์ สุริตันวิษ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำประชาชนเตรียมสุขภาพให้พร้อมสำหรับช่วงฤดูฝน เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆ ทั้งกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร โรคที่เกิดจากแมลงและสัตว์พาหะ รวมถึงโรคที่มักเกิดร่วมกับภาวะอุทกภัย เช่น ตาแดง น้ำกัดเท้า และอันตรายจากสัตว์มีพิษ พร้อมแนะนำให้สวมเสื้อผ้าที่แห้งและให้ความอบอุ่น ดูแลความสะอาดของผิวหนังไม่ให้แห้งหรืออับชื้น หลีกเลี่ยงการโดนละอองฝน หรือเดินบนพื้นที่เปียก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำและทานยาตามแพทย์สั่ง</p>	-
<p>กองพยาบาล สธ. เข้มอบดอกไม้อบคุณปลัด สธ. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน - นางอัมราภรณ์ อรรถชัยวัจน์ ผอ.กองการพยาบาล สป.สธ. พร้อมผู้แทนพยาบาลเดินทางเข้มอบดอกไม้ขอบคุณนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. เพื่อขอบคุณการผลักดันความก้าวหน้าพยาบาลในการกำหนดตำแหน่งขึ้นเป็นพยาบาลชำนาญการพิเศษ หรือระดับซี 8</p>	-
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (fm91bkk, antifakenewscenter) - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชี้แจงกรณีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์เรื่องพฤติกรรมกรูดนิ้ว กัดเล็บของเด็กป้องกันโรครูมิแพ้นตอนโต เป็นข้อมูลเท็จ พฤติกรรมกรูดนิ้ว กัดเล็บไม่สามารถป้องกันโรครูมิแพ้ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กในอนาคตได้ และควรแก้ไขหากเด็กอายุเกิน 4 ขวบขึ้นไปยังมีกรูดนิ้ว กัดเล็บ เพราะจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและการเจริญเติบโต</p>	-
<p>เตือนอย่าชดน้ำซุพหม่าล่า สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook - ผู้ใช้ TikTok@jayandyui เจ้าของร้าน Hotpot Man ชาบูหม่าล่า เตือน กรณีลูกค้าตั้งข้อสงสัยทำไมเมื่อขอเติมน้ำซุพกลับมีการเติมน้ำใสในซุพหม่าล่า ว่า น้ำซุพหม่าล่าไม่ควรชดเพราะจะทำให้ท้องเสีย เนื่องจากน้ำซุพหม่าล่าทำจากน้ำมันและวัตถุดิบที่เข้มข้น เครื่องเทศเยอะใช้จุ่มลวกเนื้อและอาหารอื่นๆก็ได้รับความเผ็ดซ่าของหม่าล่า โดยไม่จำเป็นต้องชดน้ำซุพ</p>	-
<p>เกาหลีใต้ พบพัสดุพิษปริศนา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ อีจัน - เกาหลีใต้ กำลังเฝ้าระวัง เนื่องจากบ้านจำนวน 2,058 หลัง ได้รับพัสดุลึกลับที่ไม่ได้สั่ง รวมถึงบางรายที่เปิดพัสดุดอกมาก็มีอาการเวียนหัว หายใจลำบาก เหมือนกับโดนสารพิษ ตำรวจตรวจสอบเบื้องต้น พบบางถุงเป็นลิปบาล์มราคาถูก หรือบางถุงก็เป็นซองเปลา่ จำหน่ายของทั้งหมดส่งมาจากไต้หวัน แต่สืบพบว่าส่งมาจากเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ว่าเป็นการหลอกลวง ที่เรียกว่า บรัชซิง สแกม (Brushing scam) ซึ่งเป็นการที่ผู้ขายบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ ส่งพัสดูที่ไม่ได้มีการสั่งซื้อให้กับคนอื่น หลังจากได้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมาอย่างผิดกฎหมาย เพื่อเพิ่มยอดขาย และควบคุมการให้คะแนนของผู้ขายบนเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์</p>	-